

Số: /BC-UBND

Vân An, ngày tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Vân An

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VHTT ngày 21/3/2024 của Phòng VHTT huyện Chi Lăng về thực hiện tiểu dự án 1 thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; qua quá trình khảo sát, Ủy ban nhân dân xã Vân An báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

Vân An là một xã vùng III, nằm ở phía đông bắc của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Phía Đông giáp xã Vân Mộng, Xuân Tình (nay là xã Thống Nhất) của huyện Lộc Bình; phía Đông, Đông Nam giáp xã Hiệp Hạ (nay là xã Minh Hiệp) của huyện Lộc Bình; phía tây nam giáp xã Chiến Thắng của huyện Chi Lăng, phía tây bắc giáp xã Yên Trạch của huyện Cao Lộc; phía Bắc giáp xã Tân Liên của huyện Cao Lộc... Là một xã vùng đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều, việc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng chưa thực sự phong phú, nên việc người dân trên địa bàn xã tiếp cận thông tin qua hệ thống loa truyền thanh địa phương thực sự rất cần thiết.

Hệ thống đài truyền thanh xã Vân An được đầu tư nâng cấp, sửa chữa năm 2020 với 16 cụm loa được lắp đặt tại các khu vực như trung tâm xã, các vị trí đông dân cư ở 8/8 thôn; cơ sở vật chất truyền thanh được xã đầu tư nâng cấp thiết bị đảm bảo công tác tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, để mọi người dân đều được lắng nghe mọi thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như phản ánh các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn xã. Trong thời gian vừa qua ngoài phát bản tin của Đài truyền thanh huyện, cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã đã chủ động cập nhật nội dung, soạn tin bài, thông báo các nội dung văn bản của chính quyền địa phương đều đặn, kịp thời.

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban biên tập với 05 thành viên, Chủ tịch UBND xã Trưởng ban, Công chức VHXX là Phó ban biên tập, mời đồng chí PBT TT ĐU, CT UBMTTQ, công chức VPTK là thành viên. Ngay sau khi thành lập Ban biên tập đã ban hành quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vừa qua các thành viên chưa có sự chủ động, chủ yếu do công chức Văn hóa – Xã hội đảm nhiệm.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

Xác định Đài truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, địa phương và thông báo về công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở đến với đông đảo người dân. Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên đúng quy định.

2. Tình hình, kết quả thực hiện

2.1 Hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, phụ trách Đài truyền thanh xã, chế độ, chính sách cho những người làm công tác truyền thanh ở cơ sở.

Đài truyền thanh xã Vân An đã xây dựng được Ban biên tập gồm 5 thành viên, tuy nhiên không có cán bộ chuyên trách làm công tác truyền thanh cơ sở chủ yếu là giao cho công chức văn hóa – xã hội phụ trách kiêm nhiệm, tham mưu quản lý chung, không có phụ cấp. Các cụm loa được lắp đặt hầu hết ở các nhà văn hóa thôn do Trưởng thôn trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng. Chi phí tiền điện duy trì hoạt động do các thôn tự chi.

Công chức Văn hóa – xã hội và đội ngũ Trưởng thôn chưa được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, việc quản lý, khai thác, vận hành sử dụng máy còn nhiều bất cập, việc tự điều chỉnh tần số thường bị sai lệch dẫn đến chậm chạp, hỏng hóc chức năng thu tín hiệu...

2.2 Về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Đài Truyền thanh xã

Hệ thống Đài Truyền thanh FM của xã Vân An được đầu tư nâng cấp năm 2020 và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2021 với 16 cụm loa tại 8/8 thôn, tuy nhiên do là thiết bị điện tử để ngoài trời nên đến thời điểm hiện tại phần lớn cụm loa bị hỏng, thu tín hiệu kém gồm: cụm xóm Nà Thưa bị hỏng (thôn Hợp Nhất là cụm thu vệ tinh), cụm NVH thôn Túng Mẩn, cụm Tà Sản, Hồng Tân, Tân Minh, Khôn Nạo.

2.3 Hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở

* Thực hiện việc tiếp sóng đài VOV, chương trình phát thanh của Đài PTTH tỉnh Lạng Sơn, Chương trình truyền thanh của Trung tâm VH TT & TT huyện; tỷ lệ hộ gia đình được nghe Đài qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở hiện nay đạt khoảng 60%

Hệ thống Đài truyền thanh xã Vân An được khai thác, sử dụng tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam VOV với thời lượng 2 giờ/ ngày:

Buổi sáng: Từ 5h30 – 6h30 (mùa hè); từ 5h45 đến 6h45 (mùa đông).

Buổi chiều: Từ 17h45 -18h45

Đài truyền thanh xã không thực hiện tiếp sóng chương trình của Đài PTTH tỉnh, Chương trình Truyền thanh của Trung tâm VH TT & TT huyện không thực hiện tiếp sóng trực tiếp mà chỉ thực hiện phát qua hệ thống loa sau khi có file chương trình của Trung tâm chuyển lại.

Vân An là xã đặc biệt khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung, hiện nay một số cụm loa đã hỏng nên tỷ lệ hộ gia đình được nghe Đài qua hệ thống

Đài truyền thanh cơ sở còn thấp đạt khoảng 60% hộ gia đình trên địa bàn toàn xã.

* Việc xây dựng và thực hiện các chương trình phát thanh của Đài truyền thanh cơ sở:

Nội dung các chương trình truyền thanh ở xã chủ yếu là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông báo, kế hoạch công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nhưng tần suất và thời lượng còn hạn chế (từ 5-7 phút/ bản tin), chưa mang tính nghiệp vụ, chưa theo kết cấu của một chương trình truyền thanh; các bản tin được thực hiện qua phần mềm chuyển đổi giọng nói nên đôi khi chất lượng các bản tin và hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Việc lưu các tin, bài, văn bản thông báo chưa được thường xuyên liên tục; việc lưu số lần phát sóng được thực hiện lưu trữ tại sổ nhật kí phát thanh hàng năm.

2.4 Kinh phí thực hiện

Do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên chưa bố trí được nguồn kinh phí nâng cấp, thay thế, sửa chữa thiết bị của Đài truyền thanh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được và những thuận lợi

- Đài truyền thanh cơ sở là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các địa phương, giúp nhân dân nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và của cấp ủy, chính quyền địa phương nói riêng. Thời gian qua, hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở xã Vân An đã nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Nhờ đó, hoạt động của Đài cơ sở đã góp phần động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Qua công tác truyền thanh mà người dân đã nắm bắt một cách kịp thời và chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhân dân, nhân rộng những điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.

2. Những khó khăn, hạn chế

Công chức phụ trách Đài không có chuyên môn phù hợp, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều việc, không có chế độ hỗ trợ phụ cấp cho công chức kiêm nhiệm.

3. Nguyên nhân

Do chưa có quy định về cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy Đài truyền thanh ở cơ sở nên việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm không có chế độ phụ cấp, chưa thực sự chuyên tâm đến công việc.

Vân An là xã đặc biệt khó khăn nên việc bố trí kinh phí đảm bảo cho việc nâng cấp, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, khắc phục những cụm loa bị hỏng còn nhiều hạn chế.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục thực hiện tiếp sóng VOV đảm bảo thời lượng, phát các chương trình truyền thanh của Trung tâm VH TT & TT huyện Chi Lăng, thực hiện phát trực tiếp các kỳ họp của HĐND huyện.

- Tiếp tục tự sản xuất các bản tin, chương trình, mỗi tuần xây dựng 01 chương trình phát thanh tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong tuần bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút người nghe, xây dựng thêm các chuyên mục phù hợp với địa phương đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người dân.

- Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Biên tập quy định cụ thể chế độ quản lý, lưu trữ thông tin, chế độ thù lao, bảo hành sửa chữa thiết bị đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Phòng VH TT huyện tiếp tục quan tâm tham mưu với cấp trên đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh thông minh cho địa phương; tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở.

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành cho cán bộ quản lý, vận hành thiết bị, đồng thời hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị hệ thống Đài truyền thanh để đảm bảo hoạt động ổn định hơn.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn xã Vân An./.

Nơi nhận:

- Đoàn Khảo sát huyện (B/c);
- Ban KTXH –HĐND huyện (B/c);
- TT ĐU, HĐND xã (B/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, VHXX (ĐTX).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Lương